



ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ตรวจสอบประกาศดังกล่าว มีการพิมพ์รายละเอียดคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลม่วงยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้</p> <p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอภิธาร ทิพย์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย